

## 'เจมส์ค็อกซ์'ถูกปลดรายการกลางอากาศ ส่งเวทย์วิจารณ์'สมัคร'ปิดเป็อน6ตุลาฯ

"เจมส์ค็อกซ์"เจอดีรายแรก โดนปลดรายการวิทยุกลางอากาศเหตุวิจารณ์ปิดเป็อนประวัติศาสตร์ 6 ตุลาฯ แฉ รมต.ดูแลสื่อโทรขู่ปลดรายการวิทยุยกฝั่ง 'จักรภพ' ปฏิเสธมีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งกรมประชาฯ ตรวจสอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากเกิดการเคลื่อนไหวของอดีตคนเดือนตุลาถึงคำให้สัมภาษณ์ของนายสมัคร สุขนทรวะช นายกรัฐมนตรีต่อสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นว่ากรณี 6 ตุลา 2519 มีผู้เสียชีวิตแค่คนเดียว ล่าสุดผู้ที่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้กลับถูกตอบโต้กลับจากรัฐบาลของนายสมัครหลายรูปแบบ

โดยล่าสุดได้มีรายงานข่าวว่าหลังจากที่นายเจมส์ค็อกซ์ ปีนทอง นักวิชาการชื่อดัง ได้แสดงความคิดเห็นผ่านรายการ"มุมมองของเจมส์ค็อกซ์" ซึ่งออกอากาศที่คลื่นวิทยุ 105 วิสดอม เเรดิโอ โดยจัดเป็นประจำทุกวันในเวลา 08.00 น. ถึง 9.00 น. ซึ่งคลื่นดังกล่าวเป็นคลื่นในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคำให้สัมภาษณ์ของนายสมัครเกี่ยวกับเหตุการณ์เดือนตุลาฯมีผู้เสียชีวิตเพียงคนเดียวนั้นเป็นการปิดเป็อนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วิจารณ์นายเจมส์ค็อกซ์ได้กล่าวอ้างหนังสือของนายวิระ มุสิกพงษ์ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยและและประธานสถานีโทรทัศน์พีทีวีทีดีพีเอ็มพีเมื่อเดือนสิงหาคม 2521 โดยมีเนื้อหาจับโกหกนายสมัครในเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ

รายงานข่าวแจ้งว่าในวันที่ 12 ก.พ. ในขณะที่นายเจมส์ค็อกซ์จัดรายการอยู่โดยได้นำจดหมายของนายสุรินทร์ มาศดิตถ์ ซึ่งในขณะนั้นบวชเป็นพระที่เขียนบอกเล่าถึงความจริงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 พร้อมทั้งนำข้อมูลเทปคำต่อคำที่นายสมัครไปพูดกับนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2520 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น โดยนายสมัครยืนยันชัดเจนกับนักศึกษาไทยในฝรั่งเศสในขณะนั้นว่ามีผู้เสียชีวิต 48 คน

ซึ่งในระหว่างที่นายเจมส์ค็อกซ์กำลังอ่านคำชี้แจงของนายสมัครต่อนักศึกษาอยู่นั้น ได้มีรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายสมัครที่ดูแลด้านสื่อ ได้โทรศัพท์เข้ามายังคลื่นวิทยุวิสดอม ว่าจะไล่ทิ้งฝั่งรายการทั้งหมดของคลื่นวิทยุวิสดอม ซึ่งฝ่ายรายการก็ได้โทรมาสอบถามยังนายเจมส์ค็อกซ์ว่า จะช่วยลดความ

เสียหายให้กับคลื่นวิทยุอย่างไรบ้าง ซึ่งนายเจิมศักดิ์ก็ได้แสดงสปิริตด้วยการถอนตัวเองออกจากการจัดรายการเพื่อที่จะบรรเทาความเสียหายให้คลื่นวิทยุวิสดอม

รายงานข่าวยังแจ้งอีกว่าในช่วงเช้าของวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา นายเจิมศักดิ์ไม่ได้เดินทางไปจัดรายการกับนายเถลิง สมทรัพย์ ผู้ดำเนินรายการ โดยนายเถลิงได้ชี้แจงในรายการว่าคลื่นลมแรงทำให้นายเจิมศักดิ์ไม่สามารถเดินทางมาจัดรายการได้ โดยตลอดทั้งวันได้มีโทรศัพท์สอบถามไปยังฝ่ายรายการของคลื่นวิทยุวิสดอม ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้เหตุผลว่านายเจิมศักดิ์ต้องการหยุดพักผ่อนหลายอาทิตย์และอาจจะกลับมาจัดรายการอีกในเร็ววันนี้ อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้พยายามโทรศัพท์ไปสอบถามไปยังฝ่ายรายการของคลื่นวิทยุวิสดอมแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลในเรื่องนี้ได้ เพราะไม่มีอำนาจในการให้สัมภาษณ์โดยให้ไปสัมภาษณ์นายเถลิงแทน

ทางด้าน นายเถลิง สมทรัพย์ ผู้ดำเนินรายการเปิดเผยว่า ปกติสถานีวิทยุในเครือข่ายของรัฐต้องทำตามนโยบายรัฐบาล สำหรับกรณีที่อาจารย์เจิมศักดิ์ จัดรายการ ได้มีเสียงออกมาว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหนักข้อเกินไป ก็ต้องระมัดระวัง เพราะอาจเป็นเหตุให้ทางบริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาเมื่ออาจารย์เจิมศักดิ์ทราบเรื่องก็เลยขอหยุดจัดรายการ

“เราเป็นเพียงผู้รับจ้างไม่ใช่เจ้าของสถานี ถ้าอาจารย์จัดรายการต่อไปอาจกระทบกระเทือนคลื่นวิสดอม เจ้าของสัมปทาน อาจารย์เจิมศักดิ์ เลยแสดงสปิริตขอหยุด ยาว ไม่มีกำหนด โดยจะเอารายการภาษาอังกฤษกับข่าว มาแทนโดยจัดยาวตั้งแต่ 09.00น. ถึง 11.00 น. โดยอาจารย์เจิมศักดิ์ ได้จัดรายการทางคลื่น105 ทั้งหมด หนึ่งปีกับ สี่เดือน “นายเถลิงกล่าว